

Sơn Tây, ngày 25 tháng 11 năm 2024

Số: 37 /BC-MTTQ-BTT

**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**  
**VÀ MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2024**  
**(Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND huyện khóa VI,**  
**nhiệm kỳ 2021 - 2026)**

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (viết tắt là Ban Thường trực) báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2024 như sau:

**A. Về tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Ban Thường trực phối hợp với Thường trực HĐND huyện tiến hành rà soát kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; các ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp 6 tháng đầu năm đã được UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan giải quyết, trả lời cho cử tri.

**B. Tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri**

**I. Tâm tư, nguyện vọng của cử tri**

Cử tri và Nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phấn khởi trước những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và địa phương; các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội được chỉ đạo, triển khai thực hiện giúp cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, cử tri cũng có những băn khoăn, lo lắng thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; giá cả các mặt hàng thiết yếu liên tục tăng mà giá cả các mặt hàng nông sản của người dân sản xuất bấp bênh; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao; việc làm và thu nhập của người không ổn định.

**II. Ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức 20 buổi tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng cử tại

huyện (02 điểm TXCT với Đại biểu Quốc hội; 09 điểm tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện; 09 điểm tiếp xúc với tổ đại biểu HĐND huyện) với trên 1.250 cử tri tham dự, 52 ý kiến, kiến nghị được tổng hợp<sup>1</sup> và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền cấp huyện, cấp tỉnh trả lời, giải quyết cho cử tri (45 huyện, 07 tỉnh). Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp giữa năm và trước kỳ họp cuối 2024 HĐND huyện đã được UBND huyện, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời cho cử tri.

## **C. Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền**

### **I. Tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực**

Phối hợp với UBND huyện triển khai thực hiện các biện pháp trong phòng, chống những biểu hiện, dấu hiệu, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn huyện theo quy chế phối hợp đã ký kết<sup>2</sup>.

Ttriển khai thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên*”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “*về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền*”; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị khoá XII “*về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú*”. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân các xã giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú, góp phần ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

### **II. Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân**

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền cùng cấp trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định đời sống xã hội; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội tỉnh tại xã Sơn Mùa và xã Sơn Tân với trên 90 cử tri tham dự.

<sup>1</sup> Tại Báo cáo số 516/BC-MTTQ-BTT ngày 16/5/2024 và Báo cáo số 30/BC-MTTQ-BTT ngày 18/10/2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

<sup>2</sup>Quy chế phối hợp số 05/QCPH-UBND-UBMTTQVN, ngày 25/5/2021 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ủy ban nhân dân huyện trong phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức 9 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 09 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện với hơn 1.190 cử tri tham dự, 186 lượt cử tri ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế, chế độ chính sách, đất đai, môi trường, văn hóa – xã hội, an ninh.... Mặt trận các cấp đã kịp thời báo cáo tổng hợp những nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nhóm vấn đề gửi đến các cấp chính quyền xem xét, giải quyết, trả lời cho cử tri đảm bảo theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham dự 03 cuộc Bí thư Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân xã Sơn Tân, Sơn Bua và Sơn Mùa, 01 cuộc Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với lực lượng thanh niên trên toàn huyện; Mặt trận các xã tham dự 28 cuộc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân. Qua các hoạt động tiếp xúc, đối thoại đã phát huy tinh thần dân chủ; những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc liên quan đến quyền và lợi ích của người dân được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trả lời, giải quyết, tạo được niềm tin, sự gắn kết giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Ban Thường trực Mặt trận các cấp đã tích cực tham gia góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp được tổ chức trong năm; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân bàn thống nhất nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại các kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm của HĐND.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã tiếp cận tiêu chuẩn pháp luật<sup>3</sup>.

### **III. Về hoạt động giám sát và phản biện xã hội**

#### **1. Về hoạt động giám sát**

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành kế hoạch và tổ chức giám sát việc cấp phát các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn – 2024; giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2024; giám sát

---

<sup>3</sup> Tuyên truyền 07 dự án Luật: (1) Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (2) Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; (3) Luật phòng, chống mua bán người (sửa đổi); (4) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); (5) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; (6) Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; (7) Luật Dữ liệu. Phối hợp với Phòng Tư pháp, các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp số 02/CTPH-STP-UBMTTQVN ngày 24/5/2018 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật kết quả có 8.234 lượt người tham gia.

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2024; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên (giám sát thường xuyên theo Quy định 124).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cử cán bộ tham gia các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện<sup>4</sup>; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các ngành chức năng tổ chức các hoạt động giám sát theo kế hoạch.

Mặt trận các xã chỉ đạo, củng cố, duy trì hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần thực hiện dân chủ, xây dựng chính quyền ở cơ sở.

## **2. Về hoạt động phản biện xã hội**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 01 Hội nghị phản biện Dự thảo Đề án và Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tham gia góp ý bằng văn bản 15 văn bản các dự thảo của các cấp chính quyền từ huyện đến trung ương<sup>5</sup>; tham dự và trực tiếp góp ý vào các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, báo cáo... tại các cuộc họp, hội nghị định kỳ, chuyên đề của HĐND, UBND huyện.

Qua góp ý, phản biện của Mặt trận, các cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản đã tiếp thu, giải trình.

---

<sup>4</sup> Thường trực HĐND giám sát việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2024; Ban Pháp chế giám sát công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2022 – 2023; Ban KT-XH giám sát việc phân bổ và sử dụng kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục năm 2022 – 2023.

<sup>5</sup> (1) Quyết định của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (2) Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sơn Tây lần thứ IV năm 2024; (3) Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 02/2024/NQHĐND ngày 24/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (4) Kế hoạch và các Quyết định thành lập BCĐ, BTC các hoạt động Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập huyện (06/8/1994 - 06/8/2024) và 65 năm Ngày giải phóng huyện Sơn Tây (05/9/1959 - 05/9/2024) (lần 2); (5) Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (6) Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024; (7) Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh; (8) Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (9) Luật Hóa chất (sửa đổi); (10) Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (11) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”; (12) Nghị quyết Liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; (13) Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức nộp tiền diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (14) Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; (15) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức tỷ lệ (%) thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức tỷ lệ (%) thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trên đây là tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận gửi đến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính đề nghị HĐND huyện, UBND huyện chỉ đạo thực hiện và thông báo kết quả cho cử tri biết giám sát theo quy định.

***Nơi nhận:***

- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- CT, PCT UBMTTQVN huyện;
- Các tổ chức CT-XH huyện;
- BTT Ủy ban MTTQVN các xã;
- Lưu: MT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**

**Bạch Ngọc Thêm**